



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๓๖

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ “โรงครัวพระราชทาน” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	siamrath, thailandplus, mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัวพระราชทาน” โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓ แห่ง ในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่ ชุมชนยิ่งศิริ ๑๐๐ ชุด ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ ๒๐๐ ชุด และคอนโด ๕๗ จำนวน ๒๐๐ ชุด รวม ๕๐๐ ชุด รวมทั้งมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ชาวชุมชน พร้อมมอบสิ่งของและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน ๔ ราย โดยการจัดโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะดวก ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมทั้งจัดระเบียบและรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ด้านบวก - น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ - จัดกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัวพระราชทาน” ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสาของ กทม. อาทิ การจัดโรงครัวพระราชทาน การพัฒนาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
๒	ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา	thainews, thailandplus, mgronline, banmuang	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ตรวจจุดคัดกรอง จุดล้างมือ จุดพักคอยผู้ปกครองและห้องเรียน โดยเน้นย้ำสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ที่ กทม. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชน	ด้านบวก - ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนสังกัด กทม.	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนสังกัด กทม.อย่างต่อเนื่อง
๓	เตรียมปรับปรุงทางเท้า ถ.พระราม ๑	ข่าวสด, matichon, thailandplus, thainews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักการโยธา ได้รายงานแนวทางการดำเนินโครงการปูตาข่ายแบบ โดยนำร่องปรับปรุงทางเท้า ถ.พระรามที่ ๑	ด้านบวก - เตรียมปรับปรุงทางเท้า ถ.พระรามที่ ๑ ช่วงแยกปทุม	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ช่วงแยกปทุมวัน - แยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการเดินทาง การค้าและการท่องเที่ยว จากการสำรวจสภาพพื้นที่ทางเท้าในปัจจุบันพบว่า พื้นที่บางจุดคับแคบ ทางไม่เรียบไม่เป็นระดับเดียวกัน ไม่เอื้ออำนวยต่อคนพิการในการสัญจร ประกอบกับขณะนี้มียานยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น นักธุรกิจและผู้สัญจรในพื้นที่น้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง จึงกำหนดให้ปรับปรุงพื้นที่ในช่วงเวลานี้ เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี ๖๕</p> <p>- สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง ความยาวประมาณ ๒,๐๒๐ ม. (ไป-กลับ) ประกอบด้วย การจัดระเบียบ สตรีท ฟิวเจอร์ทั้งหมดที่อยู่บนทางเท้า การปรับปรุงคันหินและผิวทางเท้า การจัดทำทางลาดคนพิการตามรูปแบบมาตรฐาน และแก้ไขจุดที่ผู้พิการใช้รถเข็นผ่านไม่ได้ การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและการจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า</p>	<p>วัน - แยกราชประสงค์ รองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคปี ๖๕</p> <p>- พัฒนารูปแบบมาตรฐานทางเท้าของ กทม. ตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ให้มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัยเพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งผู้พิการ</p>	<p>ศึกษาหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางเท้า ถ.พระรามที่ ๑ ช่วงแยกปทุมวัน - แยกราชประสงค์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๔	กทม.เลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ๑๐๔ บาท ตลอดสาย	matichon, thairath, naewna, siamrath, komchadluek, dailynews, thansettakij, khaosod, ryt๙, mgronline, isranews, prachachat, thaipbs, thaipost, thestandard, bangkokbiznews, tnnthailand, nationtv	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ลงนามประกาศ กทม.เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีเนื้อหาระบุ ตามที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๕๙ มอบหมายให้ กทม.บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเดินรถเมื่อปลายเดือน ธ.ค.๖๓ และ กทม.ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ จัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน ๑๐๔ ตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไปนั้น</p> <p>- กทม. ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าโดยสารตามประกาศ โดยให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และภาระของ กทม. ให้เกิดความเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการกับ สภา กทม.เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ค่าบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามประกาศ กทม. เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ออกไป</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ ราง เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน</p> <p>- ส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน ๑๐๔ ตลอดสาย ออกไปตามนโยบายของรัฐบาล</p>
๕	กทม.ร่วมมือ	แนวหน้า, naewna	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบจุดทำการค้าใน	ด้านบวก	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ภาคเอกชนจัดระเบียบจุดทำการค้าบนทางเท้า		<p>พื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศ กทม. (ฉบับใหม่) ว่า คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม.ได้พิจารณาจุดผ่อนผันที่เหลือ ๑๗๑ จุด ในพื้นที่ ๑๘ เขต เหลือจุดทำการค้าตามประกาศ (ฉบับใหม่) ๑๒๑ จุด โดย ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนเดินท์ขนาด ๑x๑.๕ ม.พร้อมร่วมตามจำนวนแผงค้าแต่ละจุด ชุดแรกมอบให้ ๓๐๐ หลัง เริ่มติดตั้งบริเวณจุดทำการค้าด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดระเบียบใหม่ให้ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ กทม.ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดระเบียบเมือง ขณะนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนเดินท์พร้อมร่วมให้แก่ กทม.โดยจะเลือกถนนจุดทำการค้าเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมเตรียมหารือภาคเอกชนอื่นเพิ่มเติม</p> <p>- สำหรับการจัดระเบียบทางเท้าที่ กทม.ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ระเบียบในประกาศ (ฉบับใหม่) ๑๒๑ จุด จะเริ่มดำเนินการก่อนใน ๔ เขต รวม ๒๓ จุด ได้แก่ (๑) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๒ จุด (๒) เขตสัมพันธวงศ์ ๓ จุด (๓) เขตดุสิต ๘ จุด และ (๔) เขตพระนคร ๑๐ จุด ส่วนเขตที่เหลืออยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พิจารณา ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ค้าที่สนใจทำการค้าให้ยื่นเรื่องไปที่สำนักงานเขต ซึ่งเขตฯ จะพิจารณาคุณสมบัติหากตรงตามระเบียบ กทม. (ฉบับใหม่) ให้ยื่นเรื่อง เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม.ให้เปิดทำการค้าต่อไป</p>	<p>- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>- จัดพื้นที่ทำการค้าให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า</p>	<p>และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่การค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม</p>
๖	เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก ๖ ราย	dailynews, springnews, naewna, posttoday, nationtv, tnnthailand, mgronline, bangkokbiznews, fm๙๑bkk, newtv, sonthitalk, matichon, siamrath, thaipbs, thansettakij, khaosod,	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๘ ก.พ.๖๔ รวม ๘๖๓ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๗ ก.พ.๖๔ รวม ๘๖๐ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๗๖ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๖๘๔ ราย สำหรับการติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัว หรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งรัดดำเนินการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละรายให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.		prachachat	๗๗๖ ราย และมีไหมไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๖ ราย ประกอบด้วย พนักงานบริษัท แม่บ้านและพนักงานโรงงาน พบประวัติเดินตลาด ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส	สถานที่เสี่ยงต่าง ๆ	ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
๗	เตรียมแผนรองรับภัยแล้ง - แนวเกษตรกรวางแผนใช้น้ำฝักอาชีพเสริม	แนวหน้า, naewna,	<p>- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวว่า สพส. ได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยกำชับสำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนเพาะปลูกพืช การใช้น้ำอย่างเหมาะสม และขอความร่วมมืองดการทำนาปรัง ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔ โดยหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น พืชผักหรือพืชไร่ ที่มีอายุสั้น รวมถึงเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความเสียหายด้านปศุสัตว์ งดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในระยะนี้ – เดือน เม.ย. ในระหว่างที่เกษตรกรเว้นช่วงทำการเกษตร หากสนใจรับการฝึกอบรมอาชีพเสริม สพส.ได้จัดฝึกอาชีพเสริมโดยโรงเรียนฝักอาชีพ กทม. และศูนย์ฝักอาชีพ หรือเกษตรกรสนใจทำการเกษตรอื่น ๆ ที่ใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น เพาะเห็ด เพาะถั่วงอก การแปรรูปผลิตผลการเกษตร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร ติดต่อได้ที่ สพส. กรณีพืชผลการเกษตรสัตว์เลี้ยง หรือบ่อปลาได้รับความเสียหายสามารถแจ้งสำนักงานเขต และ สพส. เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป</p> <p>- พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สำนักและสำนักงานเขตได้จัดทำแผนรองรับภัยแล้งทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค, การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร, ปัญหาน้ำเค็ม, ถนนทรุดตัว, เพลิงไหม้หญ้าและเพลิงไหม้อาคาร และโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เชิญชวนเกษตรกรฝึกอบรมอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างพักทำการเกษตร</p> <p>- เตรียมความพร้อมแผนการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริม รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๘	เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม.	เดลินิวส์, dailynews,	<p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวว่า ผู้บริหาร กทม. มีความห่วงใยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ ภายหลัง กทม.สั่งปิด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน โดยได้มอบนโยบายและความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม. เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย ๑๐๐% ตรวจวัดคัดกรองอุณหภูมิวันละ ๓ รอบ ก่อนเข้า</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน สังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			โรงเรียน และก่อนเข้าเรียนแต่ละรายวิชา รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทั้งในห้องเรียน ระหว่างรับประทานอาหาร และการเข้าแถว		ในโรงเรียนสังกัด กทม.อย่าง ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือ ผู้ปกครองสังเกตอาการ บุตรหลานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างต่อเนื่อง
๙	กทม.เตรียม พร้อมรับ สถานการณ์ พายุฝน	แนวหน้า, mgronline, infoquest, mcot, rt๙, news๑๐๐๕, naewna, line,	<p>- นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. กล่าวว่า หลังจาก กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพฯ จะมีพายุ ฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสภาพอากาศและกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝน โดยการ ลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ แก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ หากเกิดฝนตกน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้เตรียมแผนเร่งด่วน ได้แก่ เร่งสูบน้ำในท่อและคลอง โดยเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ จัดหน่วยเบสท์ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการ ระบายน้ำและสิ่งอุดตัน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม รื้อสิ่ง กีดขวางทางระบายน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทันที นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเตือนสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมาณชล ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวีตเตอร์ของสำนักการระบายน้ำ รวมทั้งแอปพลิเคชัน "กทม.Connect" ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนัก สิ่งแวดล้อมได้เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง โดยประสานสำนักงานเขต ๕๐ เขต ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสำรวจตรวจสอบวัสดุค้ำยันต้นไม้ให้อยู่ ในสภาพมั่นคงแข็งแรงให้สามารถพุงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ หากพบต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงโค่นล้มจะตัดแต่งเป็นการเร่งด่วน จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานทันที หรือหากเกิดกรณีต้นไม้ ในที่สาธารณะฉีกหัก หรือโค่นล้มกีดขวางการจราจร จะประสานหน่วยงาน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และรองรับสถานการณ์พายุ ฝน เพื่อป้องกันน้ำท่วม และ ต้นไม้ล้มในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตาม สถานการณ์พายุฝน เพื่อเฝ้า ระวัง และดำเนินการป้องกัน น้ำท่วมและต้นไม้ล้มในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
๑๐	แผนฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ระยะแรก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, thaigov, mcot, dailynews, matichon, thailandplus, bangkokbiznews, thaipost, pattayamail, thairath, siamrath, thaipbs, thestandard, thebangkokinsight, thainews, isranews, sondhitalk,	- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะแรก เดือน ก.พ.-พ.ค.๖๔ ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน, ประชาชนที่มีโรคประจำตัว, ประชาชนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย, ประชาชนทั่วไปและแรงงานในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ, จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี, จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, จ.จันทบุรี, จ.ตราด และ จ.ตาก ส่วนระยะที่ ๒ เดือน มิ.ย.-ธ.ค.๖๔ กลุ่มเป้าหมาย ๗ กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ, นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, กลุ่มเป้าหมายระยะที่ ๑ ในจังหวัดที่เหลือ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ	ด้านบวก - เตรียมความพร้อมการจัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยประสานกระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ	-สำนักงานนโยบายสำนักงานการแพทย์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์